



ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑

ตามที่ได้มีประกาศจังหวัดสิงห์บุรี ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน ๑ อัตรา ได้ดำเนินการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ไปแล้ว นั้น

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ อาศัยอำนาจตามคำสั่งจังหวัดสิงห์บุรี ที่ ๑๕๐๘/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ ๑ เรียงตามเลขที่สมัคร ดังนี้

ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน ๑ ราย

เลขประจำตัว

ชื่อ - สกุล

๐๑

นางสาวกัญญาวีร์

สุทธศรี

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ดังนี้

ตำแหน่ง	สัมภาษณ์
นักจิตวิทยาคลินิก	วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ห้องประชุมเสียง-เป่า ปลายพัฒนาวิชัย ชั้น ๓ อาคาร ภปร.๒ โรงพยาบาลอินทร์บุรี

ผู้ไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ ๒ และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ แต่ละครั้งไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ การจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ กรณีมีการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ๒ ครั้ง จะเรียงลำดับที่จากผู้ที่ได้คะแนนการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ รวมกันมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนเท่ากัน จะให้ผู้ที่ได้คะแนนจากการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ มากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า และหากคะแนนในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ เท่ากัน จะพิจารณาจากลำดับที่ในการสมัครเข้ารับการเลือกสรร

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นางนุชรินทร์ อักษรดี)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอินทร์บุรี